

ที่ ศธ ๐๗๐๓๑



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่  
๙๕ ถ.ปानุราช อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

๗๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านสินบน “ไม่กล้ารับ - ไม่กล้าให้” กรณีการอนุมัติ  
อนุญาตก่อสร้างของเอกชน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
ดำเนินโครงการผสานพลังป้องปรามการให้และการรับสินบน (Together Against Bribery : TaB)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ  
ปราบปรามสินบนผ่านการกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันสินบนที่ชัดเจน การสร้างค่านิยม  
“ไม่กล้ารับ - ไม่กล้าให้” ในทุกระดับของสังคม และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยนำบทวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร สถิติคดีและข้อมูลเบาะแสที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีอยู่มากำหนดเป้าหมาย  
จัดการปัญหาสินบนที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทุจริตและภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะสินบน  
กรณีการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างของเอกชนเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องดำเนินการ สำนักงาน ป.ป.ช. มีกำหนด  
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านสินบน “ไม่กล้ารับ - ไม่กล้าให้” กรณีการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างของเอกชน  
“Bangkok Clean Zone No Bribe: กรุงเทพมหานคร เขตปลอดสินบน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่อต้านการทุจริตกรณีการอนุมัติอนุญาตก่อสร้าง ให้เกิดการขับเคลื่อนตาม  
มาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบสวนและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดตลอดจน  
ผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสินบนทั้งระบบ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของจังหวัด  
ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานด้านการโยธาหรือการช่าง รับชมการถ่ายทอดสด  
กิจกรรมดังกล่าว ทาง YouTube สำนักงาน ป.ป.ช. และสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
(DOPA Channel) เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่ ขอให้สถานศึกษาและบุคลากร  
ในสังกัด เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ตามวันเวลาดังกล่าว ผ่านทาง YouTube  
สำนักงาน ป.ป.ช. และสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (DOPA Channel) รายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอริจิต อารมพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่

กลุ่มอำนวยการ (งานนิติการ)

โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๓๓

โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๒๗๐๔

“เรียนดี·มีความสุข”



### กำหนดการ

“Bangkok Clean Zone No Bribe: กรุงเทพมหานครเขตปลอดสินบน”

กรณีการอนุมัติอนุญาตก่อสร้างของเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านสินบน “ไม่กล้ารับ-ไม่กล้าให้”

ภายใต้โครงการผลานพลังป้องปรามการให้และการรับสินบน (Together against Bribery: TaB)

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ โรงแรมปรีซ์พาลเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

เวลา	กิจกรรม
๐๘.๐๐-๐๘.๕๐ น.	ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน
๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น.	- พิธีเปิดกิจกรรม โดย นายสาโรจน์ พิงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานโดย นางวริดา ดันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต
๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.	บรรยายพิเศษหัวข้อ “ปราบปราม ป้องปราม ป้องกัน ยุทธศาสตร์สำคัญด้วงจรสินบน” โดย นายศรชัย ชูวิเชียร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๖ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.	อภิปรายหัวข้อ “ป.ป.ช. ร่วม กทม. กับมาตรการเชิงรุกเพื่อต่อต้านสินบนใบอนุญาตก่อสร้าง” โดย นางสาวลัดดา เตือนสว่าง ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม สำนักงาน ป.ป.ช. วิทยากรจากสำนักการโยธา และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรุงเทพมหานคร ดำเนินรายการโดย นายณัฐปรกรณ์ ประเสริฐสุข หัวหน้าโครงการ TaB นางสาวศิริการย์ ศิริสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.	อภิปรายหัวข้อ “ปฏิบัติการพิฆาตสินบน: ปิดเกมการเรียกรับ กับเรื่องเล่ากรณีศึกษา สืบสวน จับกุม สินบนการอนุมัติอนุญาตก่อสร้าง” โดย วิทยากรจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว ๒ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ดำเนินรายการโดย นายณัฐปรกรณ์ ประเสริฐสุข หัวหน้าโครงการ TaB นางสาวศิริการย์ ศิริสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมได้ทาง YouTube สำนักงาน ป.ป.ช. และสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย (DOPA Channel)